

ĐINH HOẠT NỘI BỘ

BUỔI HỌP MẶT ÁI HỮU MIỀN NAM CALIFORNIA NHÂN DỊP ANH LÊ KHẮC THỊ BAY QUA VÙNG NÀY

Vào dịp cuối tháng 11, đầu tháng 12 vừa qua, nhân dịp nghỉ Vacation, anh Lê Khắc Thị cùng gia đình đã bay qua vùng Nam California thăm ái nữ, và dọn đám tình hình để "mu" về vùng đất ấm California. Vì thời gian ở California rất eo hẹp nên anh chỉ đi thăm được vài Ái hữu thôi. Nhân dịp này anh Đỗ đình Phục cũng các Ái Hữu khác có tổ chức một buổi gặp gỡ các Ái hữu cùng anh Thị tại nhà anh Phục để anh em được dịp nhìn tận mắt nhau hạn huyền tâm sự. Vì anh Thị chỉ rảnh có buổi tối thứ hai thôi nên phải họp mặt vào ngày ấy, và vì là ngày làm việc nên có nhiều Ái hữu không đến được cũng như anh Bửu Hạp. Nhưng đặc biệt có anh Đoàn trình Giác vừa "mu" qua Cali làm ăn (đã mở hàng thầu), lái xe đường xa đến dự cũng anh em. Và mặc dầu bị anh Phục "chơi", chỉ lộn đường làm anh Giác phải đi cả trên 40 dặm, tới Riverside, cuối đường Freeway, anh cũng cố quay trở lại để họp mặt cùng anh em.

Trong buổi nói chuyện, anh Phạm ngọc Lân than không có người đánh máy, anh T. Giác xung phong tình nguyện lấy một bãi 4 trang về đánh để "đóng góp xương máu" cùng anh em duy trì tờ AHCC.

Ban phụ trách hoan hô tinh thần làm việc của anh Giác.

Anh Thị cho biết chậm lắm là hè này anh sẽ cùng gia đình "di cư" qua Cali làm ăn. Tất cả anh em đều hoan hô hết mình và cầu mong anh sớm qua Cali để anh em có dịp gặp mặt nhau thường, vì ở đây không có ai "chịu" đứng ra tổ chức họp mặt cả! Nhất là anh Lân và ban phụ trách lá thư AHCC vui mừng ra mặt vì anh Thị hứa là khi anh qua đây anh sẽ lãnh phần phụ trách lá thư trở lại. (đĩ nhiên phải có các ái hữu khác giúp) Chúc anh Thị sớm thu xếp chuyện nhà bên ấy để "mu" về Cali.

CHUYỆN VUI BÊN LỀ BUỔI HỌP MẶT TẠI NHÀ ANH Đ.Đ.PHỤC

Sở là chị Phục điện thoại nhờ anh Lân trên đường đi ghé lại một chợ VN mua vài chục cái "bánh rắng" (loại bánh tròn tròn có nhùn đầu xanh bên trong, giống như bánh cam nhưng không có lớp đường ở bên ngoài mà có lớp mè.) Anh Lân không biết nghe thế nào mà anh mua "bánh trắng" đem lại! Tất cả mọi người nghe kể chuyện cười quên thôi. Quá là ngôn ngữ bất đồng! Vì chị Phục người quê miền Bắc, chị phát âm là "bánh dzang" anh Lân quê miền Nam nên nghe qua điện thoại tưởng là bánh trắng. Nhất là anh Lân tưởng đầu chị Phục cho anh em nhậu lại rai nên cần thêm bánh trắng để cuốn với đồ nhấm!!.

HỌP MẶT TẤT NIÊN

Được biết ngày thứ sáu 26-1-1979, tức 28 tết Việt Nam, vào lúc 7 giờ tối sẽ có một buổi họp mặt Ái hữu Công Chánh. Địa chỉ là tại nhà anh Phạm viết Ái. Buổi họp này do anh Nguyễn văn Hiến và Ái Văn đứng ra tổ chức. Thực đơn sẽ do các phụ nhân cc đảm trách, bảo đảm 100% đầy đủ hương vị Tết nhứt Quê Hương. Mong các Ái hữu xa gần dần thể tu đến dự cho Dzui 3 ngày Tết.

Địa điểm: 18927 South Alexandre, Ceritos CA 90701

Tel: (213) - 924-0916

Cáo lỗi: Giờ chót địa điểm được thay đổi là tại nhà anh Phục.